

Để ghi danh cho con làm học sinh mẫu giáo hoặc học sinh mới ở HCSD, xin truy cập www.Hallco.org rồi chọn mục ghi danh trực tuyến, hoặc đến trường trong khu vực theo học nơi gia đình quý vị cư trú.

Phụ huynh/Người giám hộ phải điền thông tin vào [Mẫu Ghi Danh Học Sinh](#) và trình cho nhà trường 7 tài liệu sau đây. Tất cả hóa đơn tiện ích phải trong **30 ngày gần đây.**

*Để được ghi danh, học sinh vào mẫu giáo phải đủ **năm (5) tuổi vào hoặc trước ngày 1 tháng Chín**.*

<p>Tài liệu 1</p> <input type="checkbox"/>	<p>Bằng Chứng về Nơi Cư Trú 1: Có Tên Quý Vị... Trình giấy thể chấp, chứng thư, hoặc giấy thuê đất hiện tại của quý vị HOẶC hợp đồng thuê/cho thuê hiện tại HOẶC hợp đồng mua bán chưa ký kết có tên quý vị và còn hiệu lực.</p>	<p>Bằng Chứng về Nơi Cư Trú 1: Có Tên Chủ Sở Hữu hoặc Chủ Nhà Khác... Điền tờ Tuyên Thệ Cư Trú của Khu Học Chánh Quận Hall HOẶC trình chứng thư, hoặc bản kê thuê đất HOẶC hợp đồng thuê/cho thuê HOẶC hợp đồng mua bán chưa ký kết có tên quý vị và còn hiệu lực.</p>
<p>Tài liệu 2</p> <input type="checkbox"/>	<p>Bằng Chứng về Nơi Cư Trú 2: Cung cấp hóa đơn tiện ích hiện tại bao gồm khí đốt, điện, nước, cáp/vệ tinh/internet hoặc dịch vụ thu gom rác ghi rõ địa chỉ được dịch vụ của quý vị HOẶC tờ khai thuế hiện tại; cù phiếu lương; hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà hoặc người thuê; giấy tờ chánh thức khác của chánh quyền.</p>	<p>Bằng Chứng về Nơi Cư Trú 2: Nếu dùng tờ tuyên thệ nơi cư trú, quý vị có thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào trong số những tài liệu liệt kê bên trái tên quý vị hoặc tên chủ nhà đã ký tờ tuyên thệ nơi cư trú.</p>
<p>Tài liệu 3</p> <input type="checkbox"/>	<p>Giấy Tờ Nhận Dạng có Ảnh của Người Giám Hộ: Phụ huynh hoặc người giám hộ phải có mặt để ghi danh cho (các) học sinh và trình giấy tờ nhận dạng có ảnh và chứng nhận quyền giám hộ.</p>	
<p>Tài liệu 4</p> <input type="checkbox"/>	<p>Mẫu 3231 Chứng Nhận Chung Ngừa Georgia, Bản duyệt tháng Bảy, 2014: Phụ huynh phải xuất trình Giấy chứng nhận Tiêm chủng Georgia khi đăng ký trước. Mẫu Giấy chứng nhận Tiêm chủng Georgia hiện tại 3231 (được đánh dấu là đã hoàn thành để đi học hoặc chưa đầy đủ với ngày hết hạn không quá 30 ngày). Sau 30 ngày học, những học sinh không có Mẫu 3231 hiện hành trong hồ sơ sẽ bị hủy đăng ký.</p>	
<p>Tài liệu 5</p> <input type="checkbox"/>	<p>Mẫu 3300 Chứng Nhận Khám Thăm Dò Thị Lực, Thính Lực, Nha Khoa, và Dinh Dưỡng, Bản duyệt 2013: cần có khi nhập học. Lấy các Mẫu 3231 và Mẫu 3300 tại: Hall County Health Department (Ban Sức Khỏe Quận Hall) – 1290 Athens St. (770) 531-5600.</p>	
<p>Tài liệu 6</p> <input type="checkbox"/>	<p>Thẻ An Sinh Xã Hội: Tất cả học sinh đều cần có Thẻ An Sinh Xã Hội. Phụ huynh có thể ký giấy xin miễn nếu không muốn cung cấp số an sinh xã hội.</p>	
<p>Tài liệu 7</p> <input type="checkbox"/>	<p>Chứng Nhận Tuổi: Cần có một trong những tài liệu sau đây để xác nhận tuổi con quý vị:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Một bản giấy khai sanh được chứng nhận, B. Giấy chứng sanh được bệnh viện chứng nhận hoặc giấy khai sanh; C. ID quân đội; D. Bằng lái xe hợp lệ; Hộ chiếu; E. Hồ sơ nhận con nuôi; F. Hồ sơ tôn giáo được người có thẩm quyền trong tôn giáo ký tên; G. Bảng điểm trường học chánh thức 	